
sþ. 539. Fyrirspurn [246. mál]
til dómsmálaráðherra um auglýsingar á vegum fógeta og sýslumanna.

Frá Níelsi Árna Lund.

1. Hverjar voru heildargreiðslur borgarfógeta, bæjarfógeta og sýslumanna fyrir birtingu
auglýsinga á árinu 1987?

2. Hvernig skiptust greiðslur fyrir birtingu þessara auglýsinga til einstakra fjölmiðla?
3. Eftir hvaða reglum er farið þegar ákveðið er í hvaða fjölmiðlum skuli birta auglýsingar

sem þessar?

Skriflegt svar óskast.


